



ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ขอประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ใน ๔ ด้านสำคัญ ดังต่อไปนี้

๑. ด้านนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน มุ่งมั่นดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ในด้านการศึกษาและสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่เด็กนักเรียน และการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ที่เท่าเทียมกัน โดยจะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชนผ่านการสนับสนุน วัตถุประสงค์จากเกษตรกรท้องถิ่น และให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมและความยั่งยืนทางสังคม

๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน มีพันธสัญญาที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงภาวะโภชนาการ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ประถมศึกษา มุ่งเน้นการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ รวมถึงการรับฟังความเห็นและตอบสนองต่อความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามความคาดหวัง และสอดคล้อง กับความต้องการของผู้ใช้บริการ

๓. ด้านองค์กร

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ดำเนินการด้วยหลักความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงาน ขององค์กร พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน

๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้าง จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการทำงาน เราจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและส่งเสริม ความร่วมมือภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน นักเรียนมีกายดี จิตดี โภชนาการดี “เรียนดี มีความสุข”

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางวรัญญาภรณ์ ชาลีรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน